



ที่ ศธ ๐๔๐๑๒/ว ๒๒๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๑๒/ว ๕๖๘
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้บูรณาการงานตรวจสอบภายใน ทั้งในส่วนของผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นแผนการตรวจสอบในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ในส่วนของงานด้านการตรวจสอบภายใน (Assurance Service & Consulting Service) กำหนดกิจกรรมการตรวจสอบดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๘๓ เขต ซึ่งเป็นงานตรวจสอบที่บูรณาการร่วมกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแนวการตรวจสอบดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมแบบเก็บข้อมูลการตรวจสอบ และกระดาษทำการตรวจสอบตามแบบ สพท. และแบบ รร. ๑ - แบบ รร. ๔ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานผลการตรวจสอบให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สามารถดำเนินการตรวจสอบได้ทันกำหนดเวลาตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจัดการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) ในอังคารวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แจ้งผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้ตรวจสอบโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๐ แห่ง ประกอบด้วย

- ๑.๑.๑ โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ ๑๒๐ - ๗๑๙ คน จำนวน ๕ แห่ง
- ๑.๑.๒ โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ ๗๒๐ คนขึ้นไป จำนวน ๕ แห่ง

/และรายงานผล...

และรายงานผลการตรวจสอบตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สามารถดาวน์โหลดแนวการตรวจสอบ แบบเก็บข้อมูลการตรวจสอบ และกระดาษทำการตรวจสอบดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน (<http://audit.obec.go.th>) หรือโดยการสแกนผ่าน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

๒. การจัดส่งแบบเก็บข้อมูลการตรวจสอบ และกระดาษทำการตรวจสอบดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้จัดส่งผ่านระบบ สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) ถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยเอกสารที่จัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย

๒.๑ หนังสือแจ้งจัดส่งแบบเก็บข้อมูลการตรวจสอบดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๒ แบบเก็บข้อมูลการตรวจสอบ และกระดาษทำการตรวจสอบดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบ สพท. และแบบ รร. ๑ - แบบ รร. ๔

๓. แจ้งผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) ในวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการตรวจสอบดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสแกนผ่าน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัมพร พิณะสำ)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๘๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๖๓๓



แนวการตรวจสอบดำเนินงานฯ การเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom